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 อาจารย์ ดร.ธิติคม พวัพนัสวสัดิ ์ประธานสภาคณาจารย ์เรยีนเชญิ ศาสตราจารย ์นพ.บรรจง 
มไหสวรยิะ อธิการบด ีมหาวทิยาลัยมหิดล บรรยายพเิศษ เรือ่ง การบรหิารจดัการเงนิกองทุนสวสัดิการ
จากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี  
และ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำานวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในการประชุมสภา
คณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.นที รักษ์พลเมือง อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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สวัสดีประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน
 สำาหรับในเดือนนี้สภาคณาจารย์ได้ดำาเนินการ
ติดตามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานกองทุนสวัสดิการฯ 
คงจำากนัไดว้า่เมือ่เราออกนอกระบบ เงนิเดอืนควรจะเพิม่
เป็น 1.5 และ 1.7 เท่า แต่มหาวิทยาลัยได้นำาเงินส่วนหนึ่ง
ไปจัดสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งสภาคณาจารย์ ได้รับความ
กรณุาจากทา่นอธกิารบดมีาชีแ้จงเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว
ให้สภาคณาจารย์ฟังในการประชุมสภาคณาจารย์  
ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปสภาคณาจารย์โดยกรรมการ 
ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะจัดเสวนาในเรื่อง 
ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องแก่ประชาคมในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดติดตาม 
ได้ในฉบับ

 นอกจากเรื่องสวัสดิการแล้ว สำาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ การเสวนาวิชาการเรื่อง 
กลยุทธ์ด้านทุนวิจัย และการสร้างเครือข่ายเพื่อผลิต 
ผลงานคุณภาพสูง โดยกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ที่เลื่อนมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด จะจัดออนไลน์ 
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดติดตามได้
ในฉบับ

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีสภาของ 
สายสนับสนุน หรือ ดำาเนินการเป็นสภาอาจารย์และ
พนักงานเหมือนสถาบันอื่น สภาคณาจารย์นอกจากจะ
ดูแลบุคลากรสายวิชาการแล้วยังดูแลบุคลากรสาย
สนับสนุนด้วย ดังนั้น กรรมการฝ่ายส่งเสริมความ
ก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร จะจัดการบรรยาย 

และเสวนาวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ 
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มุ่งสู่ความ
ก้าวหน้าในสายงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  
รายละเอียดติดตามได้ในฉบับ 

 ในช่วงนี้มีเรื่องที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดลว่ าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีประ เมินผลการ 
ปฏบิตังิาน ซึง่มกีารปรบัแก้ในหลายประเดน็ ทัง้ กรรมการ
ประเมิน รอบประเมินที่จะเหลือรอบเดียว รวมถึงการ 
เลื่อนรอบประเมินกลับเป็นตามปีงบประมาณ ซึ่ ง
ประชาคมควรต้องร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างฯ 
ฉบับดังกล่าว 

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 มีการระบาด 
มากขึ้น ดังนั้นในเดือนนี้และเดือนหน้าพวกเราก็ยังคง 
ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน และเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตาม
ความเหมาะสม โดยปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย
มหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2564 หลาย ๆ ท่านที่ฉีด Sinovac ได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มไปเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
และขอให้ทุกคนปลอดภัย สภาคณาจารย์ยังทำาหน้าที่ 
เป็นตัวแทนของท่านในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ต่าง ๆ เช่นเดิม 
      พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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 ในช่วงน้ีเป็นช่วงของการระดมฉีดวัคซีนโควิด 19 
ในประเทศไทย จากข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนไปมากกว่า 6 ล้านโดส ส่ิงท่ี 
ตามมาคือ มีการโฆษณาจากโรงพยาบาลเอกชน และภาค
รัฐบางองค์กร เสนอบริการการตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีด
วัคซีนโควิดในอัตราค่าบริการหลักร้อยจนถึงหลักพันบาท 
ซ่ึงผู้ท่ีได้รับวัคซีนอาจมีความสนใจอยากทราบว่าตนเองมี
ภูมิคุ้มกันหรือไม่ คำ�ถ�มคือก�รตรวจห�ภูมิคุ้มกันหลัง
ฉีดวัคซีนเข็ม 2 น้ีจำ�เป็นหรือไม่ ผู้เขียนพบว่าองค์กร 
ในต่างประเทศเช่น FDA ไม่แนะนำาให้ตรวจหาภูมิหลังฉีด 
วัคซีน และในส่วนของประเทศไทยเองโดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพก็ได้ออกคำาเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือ 
คำาโฆษณาชวนเช่ือให้ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน 
 เหตุผลท่ีสนับสนุนความไม่จำาเป็นในการตรวจ
ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน ขออธิบายดังน้ี หลังจากร่างกาย

การตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 
จำาเป็นหรือไม่

ได้รับวัคซีนครบเข็ม 2 แล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน 
หรือแอนติบอดีต่อวัคซีน (ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดใน 
ขณะน้ี) ได้ในระดับสูง แอนติบอดีท่ีถูกสร้างข้ึนมีท้ังส่วนท่ี 
เรียกว่า Binding Antibody และ Neutralizing Antibody  
 แอนติบอดีท่ีสำาคัญในการป้องกันการติดเช้ือคือ 
Neutralizing antibody ซ่ึงจำาเพาะต่อ receptor binding 
domain (RBD) ของ spike (S) protein ของเช้ือ Sar CoV2 
ซ่ึงวิธีการตรวจหาระดับแอนติบอดีชนิด Neutralizing 
antibody ท่ีเป็นวิธีมาตรฐาน คือ Viral neutralization 
assay เช่น วิธี Plaqe reduction neutralization assay 
หรือ วิธี Pseudotype virus neutralization assay  
(รูปท่ี 1) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีซับซ้อนซ่ึงทำาในห้องปฏิบัติการวิจัย
เท่าน้ัน ใช้สำาหรับงานวิจัยและงานประเมินประสิทธิภาพ
วัคซีน ไม่มีบริการการตรวจให้กับประชาชนท่ัวไป และการ
แปลผลการตรวจต้องทำาโดยผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน

บทความโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ 
คณะเทคนิคการแพทย์

รูปท่ี 1 แสดงหลักการ การทดสอบ Viral neutralization assay
(https://www.nature.com/articles/s41467-020-17892-0/figures/1)

https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/505
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 ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและน้ำายา
ตรวจตรวจหาปริมาณแอนติบอดี ท่ีได้รับการอนุมัติ 
จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำา
น้ำายาเหล่าน้ีมาใช้บริการประชาชนท่ัวไป การตรวจหา
ปริมาณแอนติบอดีจึงยังคงจำากัดใช้ในการวิจัย และ 
ตรวจประเมินประสิทธิภาพวัคซีน ท้ังน้ีผลท่ีได้จากการ

ทดสอบยังคงต้องการผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์และแปลผล  
และผลท่ีได้ไม่สามารถนำามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะให้
วัคซีนเพ่ิมหรือไม่ อย่างไร ผู้เขียนจึงขอให้ผู้อ่านพิจารณา
ข้อมูลให้ดี อย่าหลงเช่ือการโฆษณา เสียทรัพย์เพ่ือซ้ือ 
ความสบายใจโดยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ 

ส่ิงท่ีโรงพยาบาลเอกชนนำาเสนอเพ่ือขายการตรวจหาแอนติบอดีหลังฉีดวัคซีนคืออะไร

 เป็นการตรวจหา binding antibody ซ่ึงคือแอนติบอดีต่อ spike protein เป็นวิธีท่ีทำาได้ในห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลท่ัวไป อาจทำาด้วยเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ หรือ ทำาด้วยวิธีทดสอบแบบรวดเร็วโดยใช้เลือดจากปลายน้ิว  
binding antibody ต่อ spike protein ไม่ได้บอกความสามารถในการป้องกันการติดเช้ือ ข้อมูลการศึกษา 
ท้ังจากต่างประเทศ และในประเทศไทยพบว่าผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่จะให้ผลบวก Binding antibody กับการ 
ทดสอบด้วยเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ (รูปท่ี 2) ส่วนการใช้วิธีทดสอบแบบรวดเร็วให้ผลไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม  
ผลการทดสอบท่ีให้ผลบวกไม่สามารถบ่งช้ีความสามารถในการป้องกันการติดเช้ือได้ อาจมีบางแห่งนำาเสนอชุดทดสอบ 
โดยการตรวจหา Neutralizing antibody โดยวิธี competitive assay (RBD-ACE2)  

รูปท่ี 2 แสดงปริมาณ binding antibody ในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ AstraZenaca
(https://www.facebook.com/sicresofficial/photos/a.120219656308230/303376424659218/?type=3)

ภาพจากศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : โครงการวิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย
หลังได้รับวัคซีน COVID -19 ในบุคลากรการแพทย์ภายในโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
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บทความโดย  

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม้ฟอกอากาศ : ธนาคารที่มีชีวิต ไม้ฟอกอากาศ : ธนาคารที่มีชีวิต 
ตอนที่ 2 : ไม้สีเขียวก็มีราคาเหมือนกันนะตอนที่ 2 : ไม้สีเขียวก็มีราคาเหมือนกันนะ

 หลังจากตอนท่ีแล้ว หลาย ๆ  คนอาจจะตกใจว่าไม้ฟอกอากาศท่ีเป็นไม้ด่างหลาย ๆ  ต้นมีราคาแพงมากๆ ลอง
หาไม้สีเขียว ๆ  มาเก็บกันก็เพลินไปอีกแบบหน่ึงนะครับ ตอนน้ีหลาย ๆ  ต้นราคาก็เร่ิมขยับแล้วเช่นกันตามไม้ด่าง บางท่าน
ก็ปลูกตามความเช่ือว่า ไม้เขียวเหน่ียวทรัพย์ ดังน้ันก็ถือว่าเป็นธนาคารท่ีมีชีวิตได้เช่นกัน ลองหามาสะสมกันดูนะครับ 
แน่นอนว่าส่วนแรกขอแนะนำาไม้ในตระกูล Monstera กับ Philodendron เช่นเคยนะครับ

 1. Monstera deliciosa Liebm. เป็นไม้เล้ือย
ข้อส้ัน มีลักษณะใบใหญ่ มีรากอากาศขนาดใหญ่ ลักษณะ
รู และรอยฉีกของใบมอนสเตอร่ามีเพ่ือลดแรงต้านลม  
และให้น้ำาไหลลงจากใบได้ดีย่ิงข้ึน ไม้ชนิดน้ีนิยมนำามาปลูก
ท้ังในบ้าน และนอกบ้าน ชอบแดดรำาไร และความช้ืนสูง 
ปลูกในดินท่ีระบายน้ำาได้ดี ราคาไม่สูงมาก จึงเป็นตัวเลือก
แรก ๆ ของผู้ท่ีเร่ิมปลูกไม้ฟอกอากาศ เป็นท่ีนิยมอย่าง
แพร่หลายมาก

 2. Monstera acacoyaguensis Matuda ช่ือ
อาจจะเรียกยากหน่อยนะครับ ใบไม่ฉีก รากอากาศเล็ก ๆ 
จำานวนมากเป็นแนวยาวตามลำาต้นเม่ือพิจารณาถึงใบ 
และลักษณะของรูท่ีเรียวอ่อนช้อย ทำาให้เป็นท่ีนิยมของ 
นักสะสมไม้เช่นกัน  
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 3. Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause ลักษณะของต้นแบ่งตามการเจริญเติบโตจะมี 3 เฟส  
ลองหาไซส์เล็ก ๆ น่ารักจากตลาดต้นไม้มาลองปลูกดู แล้วดูว่าเราจะมีฝีมือเล้ียงจนแปลงร่างเป็นเฟสสุดท้ายได้หรือไม่ 

 4. Monstera epipremnoides Engl. (Monstera ‘Esquelato’) หรือ ท่ีรู้จักกันในช่ือ พลูฉลุยักษ์  
ใบมีขนาดใหญ่มากสามารถใหญ่ได้ถึงกว่าหน่ึงเมตร มีรากขนาดเล็กเป็นกลุ่มสำาหรับเล้ือยเช่นกัน ปลูกแล้วจะเด่นมาก
ในบ้านครับ
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 5. Philodendron plowmanii Croat ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ 
รอยหยักบนใบเป็นร่องลึกสวยงามทำาให้เป็นท่ีนิยมของนักสะสมครับ

 6. Philodendron ver-
rucosum L.Mathieu ex Schott 
ลักษณะใบมีรอยหยัก หน้าใบเป็น
กำามะหย่ี ด้านหลังใบมีสีแดง ก้านมี
ขนเล็ก ๆ  โดยรอบ ชอบความช้ืนสูง 

 7. Philodendron ‘Mcdowell’ เป็นฟิโลเดนดรอนท่ีมี 
ใบขนาดใหญ่อีกตัวหน่ึง ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ ใบใหม่จะมีหลังใบเป็น 
สีชมพูซ่ึงต่างจาก Philodendron pastazanum K.Krause ท่ีใบใหม่ 
จะสีเขียว และทรงใบจะเรียวกว่า



ข่าวสภาคณาจารย์ มิถุนายน 2564 8

 8. Philodendron ‘69686’ เป็นฟิโลเดนดรอนท่ีช่ือแปลกมาก  
เป็นตัวเลขท้ังหมด ราคาไม่แพง ลองหามาสะสมกันดูนะครับ

 9. Philodendron squamiferum Poepp. หรือ ท่ีนิยมเรียกตามลักษณะของต้นว่า ก้ามกุ้งขน หากคิดว่า
ก้ามกุ้งด่างมีราคาแพง ลองหาก้ามกุ้งขนมาเล้ียงกันเล่น ๆ ก่อนก็ได้นะครับ

 10. Philodendron tortum M.L.Soares  
& Mayo เป็นฟิโลเดนดรอนท่ีแปลก ลักษณะใบเป็นร้ิว ๆ  
เล็ก ๆ คล้าย ๆ ใบมะพร้าว ลองหามาสะสมกันครับ
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  11. Philodendron tenue K.Koch & Augustin เป็นฟิโลเดน-
ดรอนท่ีเม่ือโตแล้วจะใบยาวมาก ใบจะมีลักษณะอ้วนกว่า P. sharroniae จะ
เก็บท้ังคู่ก็ได้นะครับ

 12. Philodendron ‘Holtonianum’ นิยมเรียกกันว่าฟิโลกางเขน 
ลักษณะใบเป็นรูปตัว T คล้ายกางเขน พอโตแล้วใบใหญ่ น่าสะสมครับ

 13. Philodendron billietiae Croat ฟิโลก้านส้ม พอก้านส้มด่างแพง ก้านส้มราคาก็เร่ิมขยับตามไป 
ด้วยครับ ตอนน้ีมีขายหลายไซส์ ใบต้ังแต่เล็ก ๆ ถึงใหญ่มาก เลือกได้ตามชอบใจเลยครับ
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โควิด-19 กับ..โควิด-19 กับ..
การรับกลิ่น รส ในคนไทย การรับกลิ่น รส ในคนไทย 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 
             ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย                ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย     
                      สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก โดย  รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 หลาย ๆ ท่านคงเคยเห็นข่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด
หลายรายมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กันใช่ไหมคะ  
เคยสงสัยกันไหมคะว่า อาการดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าเป็นโควิด 
ได้ ไหม เพราะอาการเช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ นั้นพบได้ในโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจอ่ืน ๆ มากมาย วิจัยล่าสุดในคนไทย
เพิง่ลงตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ โดยเปน็งานวิจยั
ทีเ่กิดจากความร่วมมอืของนกัวชิาการและบุคลากรทางการ
แพทยห์ลายหนว่ยงาน ท้ังมหาวิทยาลัยมหดิล มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
บำาราศนราดูร โดยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบ case-
control ในผู้ที่มาตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR แบ่ง 
เป็นกลุ่มที่ตรวจแล้วติดเชื้อ (case) และกลุ่มที่ตรวจแล้ว 
ไม่ติดเชื้อ (control) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การรับกลิ่นรสด้อยลง

นั้นไม่ได้บ่งชี้เสมอไปว่า มาจากโควิด เพราะมีสาเหตุอื่น ๆ 
มากมาย แต่การสูญเสียการรับกล่ิน-รสหมดเลย คือ จมูก
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รสเลยนั้น สัมพันธ์อย่างมากกับการติด
เชือ้โรคโควิด-19 (สมัพันธ์มากกว่าอาการอืน่ ๆ  เชน่ อาการ
ไข ้เสยีดว้ย) ซึง่ในคนไทยพบการเปลีย่นแปลงการรบักลิน่รส 
สูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย ถึง 2 เท่า โดยทั่วไปการสูญเสีย
การรับกลิน่รส สามารถพบได้ในผูท้ีม่โีรคหลอดเลอืดสมอง 
เป็นอัลไซเมอร์ เกิดอุบัติเหตุกับสมอง หรือ เป็นมะเร็งแล้วรับ
รังสีรักษา ดังนั้น ในช่วงที่มีโรคโควิดระบาดนี้ หากคนที่
สขุภาพดไีมม่โีรคประจำาตัว แต่อยู ่ๆ  ก็รูส้กึว่า อาหารไมอ่รอ่ย 
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส หรือว่าได้กลิ่นรสแปลก ๆ  บวกกับ
มีประวัติสัมผัสที่เสี่ยงก็ควรรีบไปตรวจเชื้อโควิดค่ะ

10

 14. Philodendron patriciae Croat ลักษณะใบท่ียาว เป็นลอนสวยงามไม่เหมือนใครทำาให้ต้นน้ี 
ถูกเรียกว่า Philodendron ท่ีสวยท่ีสุดในโลก ราคาแพงมาก เล้ียงต้นเล็กแล้วขายตอนโต (รูปจาก internet) ได้กำาไร
เหมือนกับฝากเงินกับธนาคารท่ีมีชีวิตตามหัวข้อเร่ืองเลยครับ

 จริง ๆ แล้วนอกจากไม้ท่ีแนะนำาแล้ว ยังมีหลายตัวเป็นท่ีนิยมกัน เช่น Philodendron gloriosum Andre 
 หรือหลาย ๆ ตัวท่ีมีราคาแพงเช่น Philodendron ‘Joepii’ ทุกต้นราคาข้ึนกับขนาด ความสมบูรณ์ของใบ  
ความต้องการของตลาด สุดท้ายก็คือความพอใจของเราครับ พบกันใหม่ตอนต่อไปครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับ
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โดย   รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์
         สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
         จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เล่าเร่ืองผ่านภาพ
คอลัมน์ คอลัมน์ 

 เดือนน้ีคอลัมน ์“เล่าเรือ่งผ่านภาพ” ขอ
นำาเสนอจุดถ่ายรูปยอดฮิตของน้อง ๆ นักศึกษา
ค่ะ หลังจากที่ 3 ฉบับแรกน้ัน นำาเสนอเรื่องราว 
ของส่วนทีเ่ป็นอาคารหลักหลายแห่ง ไม่วา่จะเปน็
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบัน 
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ มหิดลสิทธาคาร
 คราวนี้มาถึงคิวของ ถังเก็บน้ำาประปา
รูปพีระมิดคว่ำา และฝูงน้องเป็ดนั่นเอง ท้ัง 2 จุด
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายาเลยก็ว่าได้ค่ะ เน่ืองจากถัง 
เก็บน้ำาประปาโดยท่ัวไปจะมีรูปร่างเป็นรูปดอก
เห็ด หรือ แก้วแชมเปญ รูปลูกบอล หรือ ทรง
กระบอกตามแบบของการประปานครหลวง  
แต่ของศาลายาน้ัน เป็นรปูทรงพรีะมิดคว่ำา ถงึขัน้
ได้มีการล้อเล่นกันว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์ของ 
ศาลายากันเลยทีเดียว ถังเก็บน้ำาประปาน้ันต้อง
มีความสูงไม่เกิน 30 เมตร และใช้วิธีการจ่ายน้ำา
ไปสถานทีต่่าง ๆ  โดยอาศยัแรงโน้มถว่ง และยิง่สูง
ย่ิงกระจายน้ำาได้ดี จึงนิยมสร้างให้มีท่ีเก็บกว้าง
แต่มีก้นแคบ ประวัติถังเก็บน้ำาประปานี้ไม่แน่ใจว่า
มีมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเลยหรือไม่ แต่นับ
ตั้งแต่เข้ามาเรียนปี 1 ที่ศาลายาในปี 2536 ก็เห็น
ถังน้ีแล้ว ในสมัยน้ันมหาวิทยาลัยยังเป็นท่ีโล่ง  
มีตึกเพียงไม่ก่ีหลัง ถังน้ำาน้ีจึงเด่นเป็นสง่า และ 
ถกูนำามาวาดเพือ่นำามาทำาเป็นปกสมดุบันทึกของ
รุ่นด้วย นอกจากน้ี ยังเป็นท่ีให้ตากล้องประจำา 
ชั้นปีไปถ่ายรูปเป็นประจำา และปัจจุบันถูกใช้เป็น
จุดเช็คอินสำาหรับการถ่ายภาพรับปริญญา 
ของน้องบัณฑิตจากทุกคณะ 

 ส่วนฝูงน้องเป็ดนัน้ สมัยท่ีเรยีนยังไม่พบเห็น จนกระท่ังมีเหตุให้ต้องเดนิทางมาติดต่อกับอาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์
ท่ียา้ยมาทำางานในวทิยาเขตศาลายาเม่ือประมาณ 10 ปีก่อนจงึมาเห็นน้อง ๆ  เปด็ยืนเดน่เป็นสงา่อยู่ฝงูใหญ ่ซึง่ไม่ทราบจดุประสงค์
ของการทำาฝูงเป็ด แต่ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปอีก 1 จุด และเป็นสถานท่ีท่ีบัณฑิตของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปรับปริญญากัน 
 ใกล้เทศกาลรับปริญญาแล้ว อาจารย์ทุกท่านอย่าลืมไปเช็คอินถ่ายรูปกับลูกศิษย์ที่ 2 จุดยอดฮิตกันนะคะ หรือ จะใช้เป็น
จุดเช็คอินของอาจารย์อาวุโสในงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุงาน และราชการก็ได้ค่ะ

ถังเก็บน้ำาประปาพีระมิดคว่ำา และฝูงน้องเป็ด ณ ศาลายา
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ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ   อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
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     อ.ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผศ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุ เมธชัย 
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 รรณาธิการแถลง บ
โดย  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

 ในฉบับนี้ นอกจากจะมีตอนที่ 2 ของไม้ฟอกอากาศจากท่านประธานสภาคณาจารย์ที่อาจ
ทำาให้หลายท่านอยากเพิ่มความเขียวสดใสของห้องทำางานที่บ้านแล้ว ผศ.ดร.ชนิยา ล้ีปิยะสกุลชัย 
จากคณะเทคนิคการแพทย์ที่ให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ กับบทความเรื่อง “การตรวจภูมิคุ้มกัน
หลังการฉีดวคัซนีโควดิ 19 จำาเป็นหรอืไม่” และท่ีขาดไม่ไดค้อื บทความประจำาจากสถาบันโภชนาการ 
โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม และภาพถ่ายท่ีมีมุมมองแปลกตาและงดงามจาก  
รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ 
 จากภาพข่าว ท่านจะเห็นว่าทางสภาคณาจารย์ได้ติดตามการบริหารจัดการเงินกองทุน
สวัสดิการอย่างใกล้ชิด และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
จดัการท่ีโปรง่ใส และสรา้งความเขา้ใจให้กบัประชาคมมหิดลให้มากขึน้คะ่ จงึขอเชญิชวนท่านตดิตาม
ข่าวสารต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ทันเหตุการณ์รวมถึงการส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยช่องทางที่
หลากหลายของเรานะคะ 
 เราอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงท่ีหนักท่ีสุดของประเทศไทย  
สุดท้ายนี้ขอส่งกำาลังใจให้ทุกท่านให้แข็งแรงทั้งกาย และใจ การ์ดอย่าตก Work from home อย่างมี
ความสุข และร่วมส่งกำาลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าของเรากันค่ะ

พบกันอีกคร้ังในข่าวสภาคณาจารย์
ประจำาเดือนมิถุนายนนะคะ
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